

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น EEC Model Re-skill Up-skill and New-Skill



วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชัน จำกัด และบริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น EEC Model เพื่อ Re skills /Up Skills and New Skill “เทคนิคการวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม” (Measurement and Analysis Techniques on Industrial Machinery Vibration) จำนวน 2 หลักสูตร สำหรับการอบรมหลักสูตร 1 DL350 & SENSOR ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย พรรณเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา เป็นประธานในการเปิดโครงการฯและวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน 15 หน่วยงาน ด้วยระบบออนไลน์ MS Teams

ส่วนหลักสูตรที่ 2 WORK SHOP เทคนิคการวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม จัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2565 Training & Workshop การใช้เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนทางกลในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐดนัย พรรณเจริญวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิทยากร ร่วมกับ ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท YOGOKAWA Thailand และ บริษัท PTS Combination Co.,Ltd.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันที่ 1 มีนาคม 2565 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย พรรณเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ให้การต้อนรับ คุณ ทศนีย์ เกียรติภัทรภรณ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านพื้นที่และชุมชนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง ในงานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) เกี่ยวกับการขอเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน บริเวณที่ 3 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง และบริเวณที่ 4 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรธรรมศาสตร์ (พัทยา) ที่จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยได้รับเกียรติจาก นายวุฒิศักดิ์ สิงห์เดโช นายอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม

ทั้งนี้การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ฯ ในครั้งนี้ เป็นขั้นตอนสำคัญในการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี และแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ฯ จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ พบว่า ประชาชนในพื้นที่ยอมรับและต้องการให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ รวมถึงการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ เนื่องจากจะทำให้เกิดการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการจ้างงานและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้น แต่ยังมีข้อห่วงใยด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความเพียงพอของน้ำ ด้านพลังงาน ต้องการให้ใช้พลังงานสะอาด การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม และการเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุขรองรับการขยายตัวของเมือง รวมถึงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นจัดระเบียบเมือง ชุมชน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ดี เป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป



ที่ปรึกษา : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา กองบรรณาธิการ : นางสาวสุภาณี แก้วมณี : นางสาวสุภาวีย์ คำประโคน
: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา : นางสาวใจทิพย์ ขาวประไพ